



# FEDERAL TRADE COMMISSION

## PROTECTING AMERICA'S CONSUMERS

### Did you get a letter from a "lawyer" about cashing in on someone else's life insurance policy?

Quý vị từng nhận được thư của một "luật sư" về việc nhận tiền từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của người khác?

Tác giả: Sung W. Kim, Luật Sư, Ban Hành Nghề Tiếp Thị, FTC

Quý vị không được hưởng tiền từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của người lạ — ngay cả khi có luật sư nói là có thể. FTC đã nhận được tin báo từ nhiều người trong các cộng đồng người gốc Hàn, Việt và Latinh từng nhận được thư qua đường bưu điện từ người tự nhận là "luật sư" ở Canada. Thư này trông giống như là từ một hãng luật và chia sẻ một "cách dễ dàng" để nhận tiền bằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của một người khác. Nhưng đó là hành vi lừa đảo. Sau đây là cách phát hiện.

Trong thư, "luật sư" này nói họ có một thân chủ đã qua đời, và người này có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chưa có ai hưởng, trị giá hàng triệu đô la. Vì quý vị (được cho là) có cùng họ và quốc tịch với người đã mất, "luật sư" có thể đưa tên quý vị vào hợp đồng và chia số tiền này cho quý vị, hãng luật của họ và một tổ chức từ thiện. Họ nói, tất cả những gì quý vị phải làm chỉ là giữ bí mật thông tin này và gửi email cho họ ngay.

Vậy thực sự thì chuyện gì đang xảy ra ở đây? Không có vị luật sư nào ở đây. Đó là kẻ lừa đảo. Và nếu quý vị gửi email cho họ, họ sẽ yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân. Hoặc tiền. Hoặc cả hai. Còn khoản tiền bảo hiểm nhân thọ đó thì sao? Không hề tồn tại khoản này.

Nếu quý vị nhận được một trong những bức thư này:

- **Đừng trả lời.** Tuyệt đối đừng chia sẻ thông tin với những người liên hệ với quý vị và nói họ cần thông tin đó. Và cũng tuyệt đối đừng gửi tiền cho ai hay thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản hay tiền điện tử.
- **Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè.** Quý vị có thể vứt bỏ thư từ loại này. Nhưng biết đâu người quý vị quen biết có thể phát hiện ra thủ đoạn lừa đảo nhờ một lời nhắc nhở thân thiện.
- **Báo cáo vụ việc cho FTC tại địa chỉ [ReportFraud.ftc.gov](https://www.ftc.gov/whistleblower).** Báo cáo của quý vị sẽ tạo nên sự khác biệt: khi kể lại câu chuyện của mình cho FTC và người khác trong cộng đồng, quý vị cũng đang giúp người khác tránh được trò lừa đảo.

Quý vị muốn được cập nhật về những mảnh khòe lừa đảo mới nhất? Hãy nhận Thông Báo Gửi Người Tiêu Dùng của FTC, gửi tới hộp thư email của quý vị. Đăng ký: [ftc.gov/ConsumerAlerts](https://ftc.gov/ConsumerAlerts).



**FEDERAL TRADE COMMISSION**  
PROTECTING AMERICA'S CONSUMERS

Quý vị từng nhận được thư chào mời một cách dễ dàng để nhận tiền từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của người khác?

**Đây là hành vi lừa đảo.**

**[ReportFraud.ftc.gov](https://www.reportfraud.ftc.gov)**



FEDERAL TRADE  
COMMISSION